

BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~767~~ /BNV-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi
sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐẾN Số: 3222
Ngày: 02/4/25

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: An Giang và Bình Định.

Chuyên: Bộ Nội vụ
Số và Ký hiệu HS

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh: An Giang và Bình Định gửi sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện (nay là Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội) chuyển đến theo Công văn số 18/BDN ngày 14/01/2025, nội dung như sau:

“Cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy định cho các trường hợp có công với cách mạng đã được tặng thưởng hình thức Huy chương được nhận trợ cấp hàng tháng” (Kiến nghị số 16).

“Cử tri tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với thân nhân trong gia đình người có công với cách mạng để trang trải cuộc sống” (Kiến nghị số 17).

“Hiện nay, đối tượng là người có công với cách mạng đã được đảm bảo chế độ, chính sách hàng tháng. Trên thực tế, nhiều trường hợp người có công bị mất sức lao động hoặc già yếu cần phải có người thân chăm sóc nhưng đối tượng thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng người có công bị mất sức lao động hoặc già yếu thì không có chế độ, chính sách phù hợp. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng xem xét, bổ sung quy định về chế độ trợ cấp đối với đối tượng thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng người có công trong các trường hợp này” (Kiến nghị số 18).

“Theo quy định hiện hành, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống được hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần, trong khi đối tượng có tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên được điều dưỡng hàng năm. Cử tri kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xem xét chế độ điều dưỡng hàng năm cho tất cả người có công với cách mạng, không phân biệt tỷ lệ tổn thương, tạo điều kiện giúp người có công phục hồi sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng cho gia đình và cộng đồng, đồng thời thể hiện lòng tri ân và sự công bằng trong chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng có công” (Kiến nghị số 20).

Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, theo mức độ đóng góp, công lao công hiến, hy sinh của từng đối tượng và cân đối trong mặt bằng chính sách nói chung.

Theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người có công và thân nhân của người có công được hưởng các chế độ ưu đãi khác nhau

như trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe¹, ưu đãi giáo dục, hỗ trợ nhà ở, vay vốn sản xuất... trong đó một số chế độ dành cho người có công tiêu biểu, có nhiều đóng góp, hy sinh cho cách mạng và thân nhân của họ như chế độ người phục vụ² và chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân liệt sĩ, chế độ bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng là thân nhân của người có công³.

Mặt khác, mức chuẩn để tính trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hiện nay là 2.789.000 đồng, gấp hơn 5 lần so với mức chuẩn trợ cấp xã hội (500.000 đồng) và cao hơn so với mặt bằng trợ cấp xã hội nói chung. Mỗi năm riêng số kinh phí chi trả trợ cấp, phụ cấp cho người có công và thân nhân là khoảng 40 nghìn tỷ đồng, chưa tính các chế độ ưu đãi khác. Đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước để chăm lo cuộc sống cho người có công với cách mạng và thân nhân trong tình hình điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Do đó, quy định chế độ ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân - Huy chương kháng chiến, quy định chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của người có công và quy định chế độ điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng người có công với cách mạng là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay và tương quan giữa các chính sách. Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri vào thời điểm thích hợp trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Trên đây là trả lời của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri các tỉnh: An Giang và Bình Định, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: An Giang và Bình Định để trả lời cử tri. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội;
- UBTTMTQVN;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà;
- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng;
- Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan;
- Trung tâm CNTT;
- UBND, Sở Nội vụ các tỉnh: An Giang và Bình Định;
- Lưu: VT, NCC, VPB (THTK)^{N.T.L.}

BỘ TRƯỞNG



Phạm Thị Thanh Trà

¹ Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm hoặc hai năm một lần tùy đối tượng.

² Người phục vụ: (i) Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình; (ii) thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình; (iii) bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình; (iv) người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình..

³ (1) Vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của: (i) người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; (ii) người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; (iii) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; (2) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của: (i) thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; (ii) bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; (iii) người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;